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อุบลราชธานี – เดชอุดมเธียรเตอร โรงภาพยนตรสแตนอโลน ที่อําเภอเดชอุดม อยูรอดทามกลางโรงภาพยนตรแบบ

ใหม เน่ืองจากมีทําเลเหมาะสม ปรับตัวตามสภาพสังคม และเจาของดูแลกิจการเองทัง้หมด

โรงภาพยนตรเดชอุดมเธียรเตอร อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ยังติดป ายชื่อเกา เดชอุดมมินิเธียรเตอร

กอนมีโรงภาพยนตรแบบศูนยรวมความบันเทิง (Cinema Complex) ซึ่งประกอบดวยโรงภาพยนตรหลายโรงใน

บริเวณเดียวกัน และตัง้อยูในหางสรรพสินคาหรือหางคาปลีกขนาดใหญ เมื่อหลายสิบปีกอน เป็นยุคเฟ่ืองฟูของโรง

ภาพยนตรโรงเดี่ยว (Stand alone) ซึ่งกระจายตัวอยูในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เดชอุดมเธียรเตอรเป็นหน่ึงใน

โรงภาพยนตรฉายเดี่ยว ซึ่งดําเนินการจนถึงปัจจุบัน ตัง้อยูที่ตําบลเมืองเดช อําเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

https://theisaanrecord.co/2018/02/07/det-udom-theater-cinema-ubon-ratchathani/


นายกิตติพงษ เทียมสุวรรณ อายุ 56 ปี อดีตสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2544 เจาของ

โรงภาพยนตร ใหสัมภาษณเดอะอีสานเรคคอรดวา เดชอุดมเธียรเตอรเป็นมรดกจากรุนพอ ตนสําเร็จการศึกษาจาก

คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ทํางานใหกับบริษทัเครือเจริญโภคภัณฑ หรือ ซีพี อยู 4 ปี เมื่อปี 2530 ลา

ออกจากงานประจํามาประกอบกิจการโรงภาพยนตร โดยดูแลกิจการเองมาตลอด ปัจจุบันเป็นชวงปราศจากการเลือก

ตัง้ จึงมีเวลาดูแลกิจการมากขึ้น

นายกิตติพงษ เทียมสุวรรณ อดีต ส.ส.อุบลราชธานี เจาของโรงภาพยนตเดชอุดมเธียรเตอร อําเภอเดชอุดม จังหวัด

อุบลราชธานี

โรงภาพยนตรกอตัง้มากี่ปี

โรงภาพยนตรเดชอุดมภาพยนตรกอตัง้เมื่อปี 2502 บริหารกิจการโดยนายชวน เทียมสุวรรณ บิดา จนเมื่อปี 2530

ผม นายกิตติพงษรับชวงทํากิจการตอจากผูเป็นพอ ปี 2540 เปลี่ยนชื่อเป็น เดชอุดมมินิเธียรเตอร และปี 2556 มีชื่อ

ใหมวา เดชอุดมเธียรเตอร ฉายภาพยนตรดวยระบบดิจิทัล

วิวัฒนาการของเดชอุดมภาพยนตร



ตัง้แตปี 2502 ใชชื่อวา เดชอุดมภาพยนตร จําหนายตัว๋ราคา 1 บาท มีที่นัง่ 800 ที่นัง่ มี 2 ชัน้ ขนาดกวาง 24 เมตร

ยาว 40 เมตร สูง 10 เมตร โครงสรางทําจากไม ใชสังกะสีลอมรอบโรง ในโรงมีเวทีแสดงดนตรี

ปี 2540 รื้อโรงภาพยนตรเดิมแลวสรางใหม เปลี่ยนจากโรงไมมาเป็นโรงปูน มี 2 โรง คือ โรงเอและโรงบี ความจุโรง

ละ 170 ที่นัง่ เปลี่ยนชื่อเป็น เดชอุดมมินิเธียรเตอร ราคาตัว๋ 30-40 บาท

ปี 2556 ใชชื่อวา เดชอุดมเธียรเตอร ฉายภาพยนตรในระบบดิจิทัล ราคาตัว๋ 50 – 80 บาท

สมัยตัว๋ราคา 1 บาทมีผูชม 100-500 คนตอรอบ ชวงปี 2530 มีผูชมเฉลี่ยตอรอบเพิ่มขึ้น แตทุกวันน้ีผูชมมีไมถึง

100 คนตอรอบ

ชองจําหนายตัว๋โรงภาพยนตรเดชอุดมเธียรเตอรยังใชชองจําหนายตัว๋เดิมของโรงภาพยนตรเดชอุดมมินิเธียรเตอร

ขณะน้ีใหบริการเฉพาะโรงเอ เน่ืองจากโรงบีอยูระหวางปิดปรับปรุง

สาเหตุที่คนดูหนังนอยลง เพราะอะไร

เศรษฐกิจไมดี และรัฐบาลไมสนับสนุนภาคสังคมใหชมภาพยนตร เชน ไมจัดใหประชาชนชมภาพยนตรฟรีเหมือน



เดิม แตกอนเคยมีภาพยนตรฉายใหประชาชนชมฟรี เชน เรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เรื่องพระพุทธเจา และ

ภาพยนตที่ถายทอดกิจกรรมของรัฐ สวนจะมีการฉายภาพยนตรฟรีหรือไม ขึ้นอยูกับความคิดของผูนําในแตละสมัย

วาสนใจปลูกฝังสังคมแบบไหน

เรื่องที่แยของประเทศไทยคือ ตัง้แตระดับนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี จนถึงตําแหนงลาง เมื่อรับนโยบายมาแลวจะ

ทําตามหรือไมทําตามก็ไดเงินเดือนตามปกติ ตางจากคนทัว่ไปที่ตองเรียนหนังสือใหจบ ไปสอบเขาทํางาน เมื่อ

ทํางานแลวจึงจะไดเงินเดือน แตรัฐมนตรีหรือเจาหน าที่จะทํางานหรือไมทํางาน ก็ไดเงินเดือน (หัวเราะ)

ทําไมยังอยูรอดทามกลางโรงภาพยนตรแบบศูนยรวมความบันเทิง อาทิเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ และเครือ

เอสเอฟ ซีเนมา

เพราะเป็นโรงภาพยนตรที่กอตัง้มานานถึง 59 ปี เป็นที่รูจักของคนเดชอุดมและมีทําเลที่ตัง้มีเหมาะสม โรง

ภาพยนตรแหงเดียวของอําเภอเดชอุดม สวนโรงภาพยนตรแบบศูนยรวมความบันเทิงที่อยูใกลที่สุดอยูหางออกไป

54 ก.ม. คือโรงภาพยนตรในเครือเมเจอร ซีนีเพล็กซ ที่หางสรรพสินคา บิก๊ซี ซูเปอรเซ็นเตอร สาขาน้ํายืน

โรงภาพยนตรปรับตัวตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง (มีการเปลี่ยนรูปแบบโรงภาพยนตรมาแลว 3 ครัง้) มีการดูแล

กิจการเองทัง้หมด ทําเป็นกิจการครอบครัว นําญาติพี่น องมาทํางานดวย เชน คนดูแลที่จอดรถก็เป็นญาติกัน จึงแทบ

จะไมตองจางคนงาน

ญาติที่มาทํางานดวยสามารถทําไดหลายหน าที่ เชน ดูแลที่จอดรถ ขายตัว๋ ตรวจตัว๋ จางคนเดียวๆ ก็ทํางานใหได

อยางคุมคา จึงไมตองจางคนงานหลายคนจึงชวยประหยัดคาใชจาย

ขณะที่เครือเมเจอรฯ มีบัตรสมาชิกบัตรสวนลด เชน บัตรเอ็มเจ็น แลวที่น่ีมีโปรโมชั่นอะไรไหม

โรงหนังของเรามีสวนลดหางบัตร เชน มาสองคนจายแค 100 บาท จากปกติ 140-160 บาท มีคูปองทายบัตรแลก

ขนมและครื่องดื่ม สะสมบัตรครบ 7 ใบแลกบัตรฟรี 1 ที่นัง่ คิดวาในอนาคตจะทําบัตรชื่อวา Co-Card (โคการด)

เป็นบัตรหุนสวนของโรงหนังชม 10 ครัง้ชมฟรี 1 ครัง้

เดชอุดมเธียรเตอรมีจุดเดนอื่นที่จะสูกับคูแขงอะไรอีกไหม

มี คือความปลอดภัย คนที่มาดูหนังที่น่ีจะปลอดภัยกวาเพราะวา หากเกิดไฟไหมที่เมเจอรฯ เอสเอฟฯ อาจออกไมทัน

เพราะเป็นโรงใหญคนดูเยอะ แตของเราหนีไฟไดสบาย

รูปแบบการโฆษณาเป็นอยางไร

ทําป ายโฆษณาโดยใชกระดานไมอัดวาดภาพดวยสีน้ํา สาเหตุที่ใชไมอัดเพราะสามารถทาสีทับภาพของภาพยนตร

เรื่องเดิม แลวเขียนภาพของภาพยนตรเรื่องใหมได สวนป ายพลาสติกไวนิลไมนิยมใชเพราะมีคาใชจายสูงกวา โดย



ป ายพลาสติกใชเสร็จแลวตองทิง้ไมสามารถนํามาใชงานซํ้าได แตการใชป ายไวนิลก็ยังพอมีบางสําหรับภาพยนตรบาง

เรื่องที่ไดรับความนิยม เชน เรื่องพี่มากพระโขนง นอกจากโฆษณาดวยป ายแลว มีรถแหโฆษณาตามชุมชนและ

หมูบานใกลเคียงเพื่อโฆษณาภาพยนตรดวย

ไดคิดวางแผนคนที่จะมาสืบทอดไหม

ออๆ ไมไดคิด เพราะวาพอถึงจุดๆ หน่ึง ความดีที่เราทําในวันน้ีจะสงผลใหกิจการเราไปตอไดเอง ผมจบคณะเกษตร

ศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผมเป็นผูแทน ผมชวยคน ไมไดรับเหมาอะไรนะ ตอนน้ีลูกสามคน ผูหญิง 1 คน

ผูชาย 2 คน เรียนจบหมดแลว สองคนโตเรียนจบคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กับ

วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา อีกคนเรียนจบคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จบ

เกียรตินิยม คือพอแลว ถาคิดวาใครจะมาสืบทอดไมตองไปคิด ที่อยูไดคือเราพอใจ

ที่ดินตรงน้ีมีราคาเกือบรอยลาน ซึ่งตอไปถาเราอยากใหมันเจริญขึ้นเราก็คงยังทําโรงหนังไวอยู ซึ่งมันไมยาก อีก 70

ปีคอยเปิดฉายก็ได ซึ่งตอนนัน้คงเป็นยุคของรุนหลานไปแลว แตของพวกน้ี (โรงหนังแบบดัง้เดิม) มีมูลคา แตไมมี

ราคาซื้อขาย ถามวามีประโยชนไหม ก็มี แตเมืองไทยไมคอยใหคากับสิ่งดัง้เดิม

ตอนน้ีเมืองไทย ถาจะอยูรอดได คนก็ตองคิด ผูนําตองคิด เป็นผูใหและสงเสริมประชาชนใหเป็นผูใหโอกาส ไมใชสง

เสริมการขอโอกาส เพราะวาผูนํากินเงินภาษีชาวบาน (หัวเราะ)

แลวคิดเห็นอยางไรกับผูนําในยุคปัจจุบัน

เราตองรูวาเราทําหน าที่อะไรอยู เหมือนเราเป็นนักเรียน ถามวานักเรียนดีไหม นักเรียนเกงไหม ดีไมดี เกงไมเกง ก็

ตองเป็นนักเรียน สุดทายเราตองมีดีมีเกงสักอยาง สุดทายก็ตองตามทําหน าที่ คือ เรียน คนหน่ึงได 3.6 อีกคนได 1.

7 เขาก็เป็นนักเรียนและทําหน าที่ ประเทศไทยตอนน้ีดีที่มีนายกฯ ประยุทธ (พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา) ดีไหม ดี

ไมดีทานก็เป็นนายกแลว (หัวเราะ) ถามวาทานดีไหม ดีเพราะทานเป็นนายกฯ

จิรสุดา สายโสม เป็นผูเขาอบรมโครงการอบรมนักขาวภาคอีสานของเดอะอีสานเรคคอรด
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